

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-QLĐĐ

V/v tham gia góp ý hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường Nghĩa Kỳ - Quảng Phú (giai đoạn 1), tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và dự án Đường Cụm công nghiệp La Hà đi Nghĩa Thương (giai đoạn 2), tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được các Công văn: số 2128/SGTVT-QLCL ngày 18/7/2023, số 2212/SGTVT-QLCL ngày 24/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc tham gia ý kiến, thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường Nghĩa Kỳ - Quảng Phú (giai đoạn 1), tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và dự án Đường Cụm công nghiệp La Hà đi Nghĩa Thương (giai đoạn 2), tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa; nội dung văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của dự án. Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về quy hoạch sử dụng đất:

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến tại các Công văn: số 474/STNMT-QLĐĐ ngày 10/02/2023 (dự án Đường Nghĩa Kỳ - Quảng Phú (giai đoạn 1)) và số 473/STNMT-QLĐĐ ngày 10/02/2023 (dự án Đường Cụm công nghiệp La Hà đi Nghĩa Thương (giai đoạn 2)) gửi Sở Giao thông vận tải; theo đó, có ý kiến: 02 dự án nêu trên đã được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tư Nghĩa; tuy nhiên, hướng tuyến của 02 dự án nêu trên chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của huyện Tư Nghĩa đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Ngày 12/7/2023, UBND huyện Tư Nghĩa có Công văn số 2065/UBND, theo đó UBND huyện Tư Nghĩa có giải trình đối với nội dung sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đối với dự án Đường Nghĩa Kỳ - Quảng Phú (giai đoạn 1); cụ thể:

+ Dự án Đường Nghĩa Kỳ - Quảng Phú là tuyến đường quan trọng kết nối giữa 02 địa phương xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, với điểm đầu giáp ngã 3 tương đài chống Nhật, xã Nghĩa Kỳ và điểm cuối giáp phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Trong quá trình lập Quy hoạch sử dụng đất của huyện, UBND huyện chỉ thực hiện theo tính định hướng chung (vì đây là tuyến mới hoàn toàn), chưa có hồ sơ khảo sát hướng tuyến cụ thể. Trong năm 2022, UBND huyện đã bố trí vốn

để thực hiện khảo sát, thiết kế cho phù hợp với thực tế vùng dự án đi qua (bao gồm: hướng tuyến, bề rộng mặt đường, thoát nước dọc, ngang....). Qua các lần khảo sát thông qua dự án và kiểm tra thực tế hướng tuyến tại hiện trường các bên đã thống nhất hướng tuyến theo hồ sơ đã trình Sở Giao thông vận tải thẩm định.

+ Hiện nay, UBND huyện Tư Nghĩa đã cập nhật hướng tuyến dự án vào quy hoạch vùng của huyện và đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch vùng Tư Nghĩa tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 04/7/2023; đồng thời, trong quá trình thực hiện triển khai thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 cấp tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 UBND huyện sẽ cập nhật đưa hướng tuyến của dự án vào quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa theo đúng các quy định hiện hành.

- Từ những nội dung nêu trên, đề nghị Sở Giao thông vận tải tổng hợp nội dung giải trình của UBND huyện Tư Nghĩa, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định.

2. Về Kế hoạch sử dụng đất: Hiện nay 02 dự án nêu trên chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Tư Nghĩa.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tổng hợp, tham mưu theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.GĐ Sở TNMT;
- Lưu: VT, QLDD(TĐT-mtr).

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trung